

## Hàng ngàn người hưởng ứng giải chạy "BIDV Run - Tết ấm cho người nghèo"

18:30 12/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 12/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), gần 35.000 người đã tham gia Giải chạy "BIDV Run - Tết ấm cho người nghèo".**

Đây là chương trình thể thao thiện nguyện mang đậm dấu ấn nhân văn của BIDV, được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và hơn 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.



*Lễ phát động Giải chạy "BIDVRun - Tết ấm cho người nghèo" mùa thứ 5.*

Phát biểu tại lễ phát động, Ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức giải chạy nhấn mạnh: “BIDVRun là một trong những giải chạy thiện nguyện online đầu tiên được tổ chức từ năm 2019 đến nay đã thu hút đông đảo sự tham gia của các vận động viên, góp phần nâng cao sức khỏe, kết nối BIDV, khách hàng, công chúng, đối tác... để cùng thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ 5 BIDV tổ chức giải chạy và những kết quả đạt được của giải chạy trong 5 năm qua cũng chính là tâm sức, sự đóng góp của tất cả các vận động viên. BIDV tin tưởng rằng giải chạy đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng. Và ứng dụng BIDVRun đã trở thành kênh kết nối hàng vạn người có chung niềm đam mê thể thao cùng tinh thần vì cộng đồng nhân văn và cao cả. Nhân dịp 5 năm tổ chức, trong ngày phát động giải chạy, với mỗi km chạy hợp lệ, vận động viên sẽ đóng góp được 5.000 đồng cho chương trình tặng quà Tết”.



*Ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức giải chạy phát biểu.*

Chủ tịch Công đoàn BIDV cũng cho biết, hàng năm BIDV tổ chức 2 giải chạy: Giải chạy “Cho cuộc sống xanh” được tổ chức vào tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BIDV và giải chạy “Tết ấm



cho người nghèo” được tổ chức vào tháng 11, hưởng ứng tháng vì người nghèo.

Qua 5 năm triển khai, các giải chạy BIDVRun đã thu hút gần 300.000 lượt vận động viên tham gia, ghi nhận gần 16 triệu km thành tích chạy được quy đổi thành kinh phí gần 60 tỷ đồng đóng góp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Nguồn kinh phí đóng góp này đã góp phần quan trọng để mang gần 300.000 phần quà Tết tặng đến đồng bào nghèo và các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo; hơn 330.000 cây xanh được trồng mới tại nhiều địa phương trong cả nước; chuỗi 13 công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ được xây tặng tại các tỉnh miền Trung; hơn 14.000 bồn chứa nước ngọt giúp người dân nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có đủ nước ngọt trong mùa hạn mặn...



*Gần 35.000 người đã tham gia Giải chạy "BIDVRun - Tết ấm cho người nghèo" ngay sau lễ phát động.*

Mùa giải “BIDVRun - Tết ấm cho người nghèo” năm nay được BIDV tổ chức trong 22 ngày, từ 12/11 đến 3/12/2023. Người lao động BIDV, khách hàng và công chúng sẽ tiếp tục góp sức cùng BIDV thực hiện chương trình tặng quà Tết Giáp Thìn cho người nghèo, góp thêm Tết ấm, đủ đầy cho những hoàn cảnh khó khăn. Và, ngay trong buổi sáng đầu tiên của Giải chạy, 35.000 vận động

viên đã tạo được thành tích gần 100.000 km, tương ứng gần 500 triệu đồng đóng góp.

Để tham gia giải chạy, các vận động viên có thể tải và đăng ký app BIDVRun trên kho ứng dụng App Store, Google Play hoặc website <https://run.bidv.com.vn> và fanpage Tết ấm cho người nghèo. Với mỗi km chạy, các vận động viên có thể đóng góp từ 1.000 đến 5.000 đồng (tùy thời điểm áp dụng các chương trình sự kiện theo thể lệ).



*Với mỗi km chạy, các vận động viên có thể đóng góp từ 1.000 đến 5.000 đồng để chung tay đóng góp kinh phí tặng quà Tết cho đồng bào nghèo khắp cả nước.*

Tham gia Giải chạy, các vận động viên không chỉ rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mà còn đóng góp hữu ích cho cộng đồng, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn qua từng bước chạy.



Bên cạnh việc tham gia Giải chạy để đóng góp kinh phí tặng quà Tết cho đồng bào nghèo khắp cả nước, các vận động viên sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn và quà tặng thể thao theo thể lệ của chương trình. Đặc biệt, giải chạy năm nay sự tham gia của 02 đơn vị Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife và Tổng công ty Bảo hiểm BIC, dành tặng các vận động viên quà tặng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.



*Các vận động viên hồ hởi tham gia giải chạy.*

Cũng trong thời gian giải chạy, BIDV phát động thử thách “21 ngày sống xanh - nhanh tiến về Net Zero” cuộc thi sáng tạo nội dung truyền cảm hứng sống xanh, qua đó khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng tương lai bền vững. Người chơi tham gia thử thách sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 350 triệu đồng.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoiambao.vn/public/hang-ngan-nguoi-huong-ung-giai-chay-bidvrun-tet-am-cho-nguoi-ngheo>